



TỔNG GIÁO PHẬN SEATTLE GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Vietnamese Martyrs Parish of The Archdiocese of Seattle

6841 S. 180th St, Tukwila, WA 98188

Phone: (206) 325-5626 Fax: (206) 324-5849

Website: www.vmpwa.org

Date: April 21, 2024

LÁ THƯ MỤC VỤ



Quý Ông Bà Anh Chị Em thân mến!

Hằng năm Giáo Hội mừng Ngày Thế Giới Cầu Cho Ôn Thiên Triệu làm Linh Mục và Tu Sĩ vào Chúa Nhật thứ Tư Mùa Phục Sinh, cũng gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành. Sức sống phục sinh được diễn tả qua những lần Chúa hiện ra, quy tụ, nâng đỡ, và hướng dẫn các môn đệ để tiếp tục nhận ra Thầy chí thánh và Mục Tử Nhân Lành chăn dắt đoàn chiên với tấm lòng đại lượng, bao dung, tha thứ, và nuôi dưỡng họ bằng chính cái chết trên thập giá và sự phục sinh của Ngài. Tất cả chúng ta được mời gọi chiêm ngưỡng, tạ ơn và noi gương Mục Tử Nhân Lành trong sứ mạng của người Kitô hữu, năng động, và trách nhiệm đối với thế hệ trẻ, và cách riêng cầu nguyện, ủng hộ cho các mầm non ơn gọi trong gia đình và giáo xứ.

Quý Ông Bà Anh Chị Em và tôi đều rất vui và thăm cầu nguyện cho những em

mặc y phục linh mục và các dòng tu vào mỗi thánh lễ mừng Chúa Chiên Lành hằng năm. Nhiều lúc chúng ta ao ước có thêm nhiều ơn gọi, linh mục và tu sĩ ở giáo xứ chúng ta, nhưng nhiều lúc chúng ta không nghĩ đến ơn gọi đến từ chính những con cái cháu chắt mình. Chúng ta cần cầu nguyện thêm, hy sinh, cố võ, nói tốt và nói vào đối với các thế hệ trẻ khi nói về đời sống dâng hiến. Đừng nghĩ đến thành công tiền bạc vật chất là ưu tiên hàng đầu cho con cháu mình, nhưng gần gũi, khích lệ các em tìm kiếm ơn gọi thực mà Chúa mời gọi các em, và tiếp tục đồng hành với các em trong hành trình lớn lên, có khi gặp thách đố và khủng hoảng.

Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho các ơn gọi trong giáo xứ chúng ta. Chúng ta hiện có thầy phó tế Trương Hải, thuộc dòng Chúa Cứu Thế, từng là Huynh Trưởng của Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Chúa Hải Đồng của chúng ta, đang trong thời gian tiến gần ngày tiến lên bàn thánh trong mùa hè này. Chúng ta cũng có những thanh thiếu niên đã và đang tìm hiểu ơn gọi qua chương trình **“True Heart”** và sẽ tham gia ngày tình tâm và tìm hiểu ơn gọi, tên là **“Quo Vadis?”** (Thầy đi đâu?) của văn phòng ơn gọi của Tòa Tổng vào tháng 7 sắp tới đây. Vào ngày thứ Sáu và thứ Bảy tuần tới (tức là ngày 26 và 27 tháng 4 này), giáo xứ chúng ta sẽ đăng cai việc tiếp đón các em trong độ tuổi trung học và college đến giáo xứ để tham dự buổi “True Heart Discernment) (tìm hiểu ơn gọi linh mục triều). Sẽ ở lại tới thứ Sáu và đến sáng sớm thứ Bảy, các linh mục, chủng sinh và các em sẽ có thánh lễ sáng sớm và sau đó ăn sáng trước khi ra về. Xin quý Ông Bà Anh Chị Em tiếp tục cầu nguyện và cố võ cho việc tìm hiểu ơn thiên triệu tại giáo xứ chúng ta.

Nhìn rộng lớn hơn, ai trong chúng ta cũng có ơn gọi yêu thương và dẫn thân phục vụ qua bí tích Rửa Tội, để làm Kitô hữu trưởng thành, năng động, và hy sinh quảng đại xây dựng gia đình giáo xứ và giáo hội. Trong niềm vui mong chờ ngày Tân Thánh Đường hoàn thành và được thánh hiến vào ngày 24 tháng 11 năm 2024, **tôi xin mời quý Ông Bà Anh Chị Em tiếp tục hy sinh, giúp đỡ cho Quỹ Xây Dựng Tân Thánh Đường và đến tham dự Tiệc Tri Ân và Gây Quỹ vào thứ Bảy, ngày 11 tháng 5 năm 2024 tại Trung Tâm Toma Thiên.** **Sẽ có nhiều thông tin và tiết mục thú vị và thiết thực trong việc ủng hộ lần này.** **Trong tuần này quý Ông Bà Anh Chị Em sẽ nhận được thiệp mời của giáo xứ và tôi mong chúng ta sẽ phúc đáp sớm để giáo xứ có thời gian chuẩn bị chu đáo trong việc đón tiếp quý Ông Bà Anh Chị Em.** Tôi cũng cảm nhận được sự yêu thương, quý mến, và chung tay đóng góp này qua những nghĩa cử đáng ghi nhớ. Chúa Nhật vừa qua, một

em bé chừng 4 tuổi, tên là Noah, đã đến gặp tôi, có Ông Bà Cha Mẹ đi theo. Em tỏ vẻ muốn tôi nghe em tâm sự. Tôi quỳ xuống để vừa tầm nghe thì em nói rằng “Hôm nay con muốn xin dâng tiền heo đất của con để xây nhà thờ. Con cũng tính dành tiền này mua xe cho mẹ con, nhưng con muốn để dâng cho nhà thờ hơn.” Nghe thật dễ thương! Em viết trên note kèm theo tiền **“From Noah and Liah to Fr. Thành for God’s house.”** (xin xem hình ở trang Chia Sẻ Ôn Huệ Chúa Ban). Tôi thật vui và cảm tạ Chúa và cảm ơn gia đình em đã dạy dỗ em để ngay từ nhỏ đã thấm tinh thần sống cho Chúa và cho tha nhân, cho gia đình giáo xứ. Điều thật đáng trân quý là chúng ta không chỉ giúp quỹ xây dựng mà còn tạo điều kiện cho dòng chảy quan tâm và phục vụ giáo xứ tiếp tục nơi con cái cháu chắt mình.

Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta!

Trong Chúa Kitô.

Fr. Thành
Lm Gioakim Đào Xuân Thành

